

QUẢNG TRƯỜNG THÁI BÌNH

Trong lòng người dân

Từ vài năm nay, Quảng trường Thái Bình đã trở thành điểm đến mang giá trị lịch sử và văn hóa quý báu...

Thái Bình đang triển khai thành phố đang phối hợp với đơn vị thi công khẩn trương hoàn thiện các thủ tục hồ sơ...

Ban Quản lý DAXDCSHT thành phố đang phối hợp với đơn vị thi công khẩn trương hoàn thiện các thủ tục hồ sơ...

thầu đang thực hiện quản lý các hạng mục công trình. Trong quá trình triển khai thi công, công trình được thực hiện đúng hồ sơ thiết kế...

Quảng trường Thái Bình tọa lạc tại phường Hoàng Diệu (thành phố Thái Bình) với 4 công trình: sân lát mặt bằng, đắp nền cảnh quan (giai đoạn 1) khu công viên sinh thái tại phường Hoàng Diệu...

Ông Nguyễn Đỗ Cảnh, Phó Giám đốc Ban Quản lý DAXDCSHT thành phố cho biết: Là đơn vị được UBND thành phố giao nhiệm vụ đại diện chủ đầu tư thực hiện dự án Quảng trường Thái Bình...

Quảng trường Thái Bình được xây dựng tạo ra công viên cây xanh cấp đô thị đóng vai trò quan trọng trong điều hòa môi trường không khí, hấp thụ khói bụi và các khí thải độc hại...

nằm trong quần thể Quảng trường Thái Bình như Tượng đài Bác Hồ với nông dân Việt Nam, Đền thờ Bác Hồ đã trở thành điểm đến, là biểu tượng cho tinh thần đoàn kết và là niềm tự hào của mỗi người dân Thái Bình...



Công trình Tượng đài Bác Hồ với nông dân Việt Nam có ý nghĩa lớn với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thái Bình.

chính quyền và ngoài tỉnh; các đơn vị thiết kế, giám sát và thi công xây dựng. Đó còn là kết quả của sự nỗ lực lao động trên tinh thần đoàn kết, thống nhất của tập thể cán bộ, công chức, viên chức, các thế hệ lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Thái Bình...

Để có được quần thể các công trình văn hóa mang ý nghĩa sâu sắc này, trước hết là nhờ sự quan tâm, chỉ đạo thường xuyên của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành trung ương và của các đồng chí lãnh đạo tỉnh, nguyên lãnh đạo tỉnh; các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; các huyện, thành phố; các nhà nghiên cứu văn hóa; các doanh nghiệp, cá nhân, nhà hảo...

tâm trong và ngoài tỉnh; các đơn vị thiết kế, giám sát và thi công xây dựng. Đó còn là kết quả của sự nỗ lực lao động trên tinh thần đoàn kết, thống nhất của tập thể cán bộ, công chức, viên chức, các thế hệ lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Thái Bình và sự ủng hộ nhiệt tình của các tầng lớp nhân dân. Vì vậy, trong thời gian tới, thành phố sẽ tiếp tục làm tốt nhiệm vụ quản lý, duy trì hoạt động thường xuyên công trình để nơi đây thực sự trở thành điểm đến sân tượng của người dân, du khách trong và ngoài nước mỗi khi về thăm Thái Bình.

MINH NGUYỄN



Xã Phú Lương (Đông Hưng) khẩn trương hoàn thành công trình Đền thờ liệt sĩ kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ.

ĐÔNG HƯNG

Khắc sâu đạo lý "Uống nước nhớ nguồn"

Khắc sâu đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Đông Hưng thường xuyên quan tâm, thực hiện tốt các hoạt động "Đền ơn đáp nghĩa", chăm lo đời sống vật chất, tinh thần người và gia đình có công với cách mạng.

Những ngày tháng 7, cũng cần bộ lao động - thương binh và xã hội xã Hợp Tiến, chúng tôi tới thăm gia đình thương binh Nguyễn Đức Chuyển ở thôn Ái Quốc. Trong căn nhà mái bằng khang trang được xây dựng từ kinh phí hỗ trợ xây mới nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, hai vợ chồng ông không giấu được niềm vui. Ông Chuyển tâm sự: Sau bao năm ở trong căn nhà cấp 4 xuống cấp, được sự hỗ trợ của nhà nước cùng với sự giúp đỡ của địa phương và người thân, tôi đã xây mới ngôi nhà mái bằng với diện tích 60m², tổng kinh phí trên 300 triệu đồng; trong đó, tỉnh, huyện hỗ trợ 40 triệu đồng, các đoàn thể giúp đỡ hàng chục ngày công. Giờ gia đình tôi không còn lo mỗi khi mưa bão.

sửa chữa nhà ở theo Quyết định số 22 tại xã Hợp Tiến với tổng số tiền 6,3 tỷ đồng. Có nhà ở khang trang, các gia đình chính sách xã Hợp Tiến yên tâm phát triển kinh tế, nâng cao đời sống. Xã Đông Động có trên 200 người được hưởng trợ cấp hàng tháng, trong đó có 139 NCC. Những năm qua xã tập trung tuyên truyền, phát động các phong trào "Đền ơn đáp nghĩa", "Uống nước nhớ nguồn", làm tốt công tác xã hội hóa để có thêm nguồn lực chăm sóc gia đình chính sách, NCC với cách mạng. Toàn xã đã có 21 nhà của NCC được hỗ trợ kinh phí sửa chữa, xây mới theo Quyết định số 22; 2 gia đình NCC được các tổ chức hỗ trợ mỗi hộ 70 triệu đồng xây mới nhà ở. Cùng với đó, xã còn làm tốt công tác chi trả trợ cấp hàng tháng, trao quà nhân dịp lễ, tết cho NCC bảo đảm đúng, đủ, kịp thời. Bà Đặng Thị Ngọt, vợ liệt sĩ Đặng Chu Vạn, thôn Xuân Đài

cho biết: Không chỉ được hỗ trợ kinh phí xây nhà kiên cố, khang trang, hàng năm, vào dịp tết và ngày 27/7, các ban, ngành, đoàn thể từ xã đến huyện đều quan tâm thăm hỏi, động viên và tặng quà cho gia đình. Đây là nguồn động viên để tôi vượt khó vươn lên trong cuộc sống. Huyện Đông Hưng có 779 mẹ Việt Nam anh hùng, trên 7.000 liệt sĩ, trên 9.000 NCC được hưởng chế độ. Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp trong huyện đã thực hiện tốt các chế độ, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với NCC, bảo đảm đúng, đủ, chu đáo, kịp thời; tập trung giải quyết những tồn đọng về xác nhận, công nhận người tham gia hoạt động kháng chiến, người nhiễm chất độc hóa học. Dịp tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, huyện đã trao trên 38.000 suất quà của Chủ tịch nước, của tỉnh, của huyện cho NCC, thân nhân NCC.

THU HIỀN

Vừa tiếp sức mùa thi vừa phòng, chống dịch Covid-19

Năm nay, trước ảnh hưởng của dịch Covid-19, chương trình tiếp sức mùa thi (TSMT) được các cấp bộ đoàn triển khai theo hướng linh hoạt, hiệu quả. Các tình nguyện viên vừa hỗ trợ, tiếp sức thí sinh vượt vũng vầy bảo đảm an toàn trước đại dịch.

Xác định tính chất quan trọng của kỳ thi với mỗi thí sinh, các tình nguyện viên đều nâng cao tinh thần trách nhiệm, không lơ là, chủ quan trong mọi khâu. Anh Nguyễn Minh Hồng, Bí thư Tỉnh đoàn cho biết: Để bảo đảm yêu cầu công tác phòng, chống dịch Covid-19, chương trình TSMT năm nay phát huy cao độ vai trò của lực lượng tại chỗ, không tiếp nhận bất cứ đội tình nguyện ngoài tỉnh về Thái Bình. Do đó, lực lượng tham gia chủ yếu là đoàn viên, thanh niên các xã, phường, thị trấn, học sinh khối 10, 11 và sinh viên các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh. Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT, Tỉnh đoàn chỉ đạo triển khai thành lập 175 đội hình TSMT. Các đội hình nòng cốt gồm: Đội tiếp sức tại chỗ; đội phản ứng nhanh; đội tham gia phòng, chống dịch Covid-19; đội xe ô tô tình nguyện; đội bảo đảm vệ sinh môi trường; đội bảo đảm an toàn giao thông. Các đội tình nguyện thành lập theo tiêu chí tinh gọn, hiệu quả; chú trọng bảo đảm an toàn cho tình nguyện viên, đội tình nguyện và cho cộng đồng. Trong đó, đội tham gia phòng, chống dịch Covid-19 là đội hình đặc biệt của mùa thi năm nay, thực hiện các nhiệm vụ: Phát khẩu trang miễn phí, xịt nước rửa tay sát khuẩn cho thí sinh trước và sau khi rời khỏi khu vực thi; tuyên truyền, vận động người nhà thí sinh về nhà chờ trong quá trình thí sinh làm bài thi, không tập trung trước cổng trường và khu vực xung quanh điểm thi; tuyên truyền, nhắc nhở người nhà thí sinh thực hiện nghiêm khuyến cáo "5K"

trong phòng, chống dịch Covid-19. Đồng thời, đây cũng là đội hình sẽ hỗ trợ thí sinh và y tế trong việc đo thân nhiệt cho thí sinh trước khi vào khu vực thi, trường hợp quinquên khẩu trang được thanh niên tình nguyện nhắc nhở, phát khẩu trang kịp thời.

Các em học sinh lớp 10, lớp 11 tham gia các đội hình tình nguyện tiếp sức cho các anh chị lớp 12 đi thi là một điểm mới của hoạt động TSMT, vừa phát huy được sức trẻ của đoàn viên, thanh niên đang học tập tại các trường trong bối cảnh phần lớn sinh viên đã về quê vì dịch Covid-19 vừa đào tạo được lớp tình nguyện viên kế cận. Anh Nguyễn Ngọc Vinh, Bí thư Đoàn trường THPT Bắc Duyên Hà cho biết: Đoàn trường có 28 cán bộ, đoàn viên, thanh niên tham gia TSMT, trong đó có 26 học sinh khối 10, 11 được chia ca, thay phiên nhau làm nhiệm vụ. Đội hình TSMT đã tổ chức đo thân nhiệt, phát khẩu trang, nước uống, hỗ trợ thí sinh khai báo y tế, qua đó giúp các em vững tâm bước vào kỳ thi. Em Trần Thanh Hằng, học sinh lớp 10 Trường THPT Tiên Hưng cho biết: Năm trước, khi em thi vào lớp 10 cũng được các anh chị động viên, tiếp sức. Năm nay, em tham gia đội tình nguyện TSMT để có thể giúp các anh chị

lớp 12, em cũng có thêm kinh nghiệm để khi trở thành sinh viên tham gia các hoạt động tình nguyện hiệu quả nhất.

Tại các điểm thi, lực lượng thanh niên tình nguyện phối hợp với ban giám hiệu các trường THPT nắm thông tin về tình hình thí sinh và xây dựng phương án chủ động xử lý khi có sự cố bất thường về thời tiết, sức khỏe... của thí sinh; chủ động triển khai công tác phòng, chống dịch; triển khai hoạt động đưa, đón miễn phí thí sinh có hoàn cảnh đặc biệt, thí sinh khuyết tật; tổ chức các đội hình tình nguyện hướng dẫn, phân luồng bảo đảm an toàn giao thông tại khu vực các điểm thi tốt nghiệp THPT có mật độ giao thông cao... Một số thí sinh quen giấy tờ dự thi được tình nguyện viên hỗ trợ kịp thời.

Chương trình TSMT 2021 đặt yêu cầu cao hơn về sự lan tỏa, chất lượng và chiều sâu trong các hoạt động. Các hoạt động tiếp sức được triển khai từ sớm với việc chủ động khảo sát, rà soát nhu cầu hỗ trợ của thí sinh, người nhà thí sinh, tập trung vào các học sinh khuyết tật, học sinh là con em hộ nghèo, bố mẹ đi làm ăn xa... Trong chương trình có tính chất đặc biệt này, Tỉnh đoàn kêu gọi ủng hộ hơn 350 hộp khẩu trang, 175 chai dung dịch

sát khuẩn, 430 thùng nước uống và tặng suất ăn trưa miễn phí cho thí sinh và tình nguyện viên. Tổ chức đoàn các cấp trên địa bàn tỉnh đã tới thăm hỏi, động viên, tặng quà, giúp đỡ 64 học sinh mồ côi cha mẹ, gia đình thiếu thốn, gia đình bố mẹ đều là công nhân mất việc làm do ảnh hưởng dịch của Covid-19... tổng trị giá quà tặng 32 triệu đồng. Chị Hà Thị Nhài, xã Lê Lợi (Kiến Xương) có con dự thi tốt nghiệp THPT tại Điểm Trường THPT Nguyễn Du cho biết: Các phụ huynh được tình nguyện viên nhắc nhở giãn cách, về nhà chờ con thi. Các con được tiếp nước uống, cung cấp nước rửa tay sát khuẩn. Chúng tôi rất xúc động khi có thêm sự giúp đỡ này.

Để động viên các đội hình TSMT, ngày 7/7, lãnh đạo Tỉnh đoàn đã tới thăm và tặng quà thanh niên tình nguyện tại các điểm thi, mong các tình nguyện viên giữ sức khỏe cho bản thân và nhắc nhở các thí sinh, phụ huynh thực hiện nghiêm túc các quy định phòng, chống dịch. Tỉnh đoàn còn phối hợp với Công ty Long Phát Group - nhà hàng Sóng Trà Center trao tặng gần 200 suất ăn trưa miễn phí cho các thí sinh có hoàn cảnh khó khăn và các tình nguyện viên.

KUÂN PHƯƠNG



Tình nguyện viên tặng nước uống cho thí sinh.